



ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE “VIA GIACOSA”

SCUOLA DELL'INFANZIA via Pontano 43/ via Mosso – 20127 Milano
SCUOLA PRIMARIA “CASA del SOLE” via Giacosa 46 – 20127 Milano SCUOLA PRIMARIA “ V. RUSSO – E. PIMENTEL” via Russo 27 – 20127 Milano
SCUOLA SECONDARIA di 1° grado “CASA del SOLE” via Giacosa 46 – 20127 Milano SCUOLA SECONDARIA di 1° grado “G. RINALDI” via Russo 23 – 20127 Milano
Codice univoco UF617B C. F. 80125690158 Cod. MIIC8DD005 - Tel. 02/884.41578 - Fax: 02/2892800
e-mail: miic8dd005@istruzione.it miic8dd005@pec.istruzione.it sito www.icgiacosa.edu.it

Com. n. 223

Milano 21 luglio 2020

Para sa atensyon ng mga magulang ng IC ng Via Giacosa

MGA PAUNAWA MULA SA TAGAPANGASIWA NG PAARALAN

IMPORMASYON PARA SA WASTO AT SIGURONG PAG-UMPISA NG MGA AKTIBIDAD SA PAARALAN SCHOOL YEAR 20/21

MAINGAT NA PANIMULA

Tulad ng lahat ng mga institusyong pang-edukasyon, ang atin din ay nagsisikap para maisaayos at matiyak ang isang tama at ligtas na pagsisimula ng mga aktibidad sa paaralan para sa taon 2020/21. Upang gawin ito, ang Punong guro, Ang mga guro at ang Konseho ng Paaralan ay sumusuri ng iba't ibang pagpipilian na organisasyon na may simple at malinaw na mga layunin: hindi babawasan ang pangkalahatang oras sa paaralan sa buong taon, upang masiguro ang kabuoan na makapasok sa Karapatan na pag-aaral. Ang ilang impormasyon na sa tingin namin ay mahalagang ipaunawa sa mga magulang:

PATAKARAN

- Nakatuon ang paaralan sa pagtiyak ng pagsunod sa mga patakaran sa distancing na ibinigay; paglalagay ng mga bangko ng hindi bababa sa isang linear meter ang layo sa bawat mag-aaral; paggalang sa maximum na bilang ng mga mag-aaral na pinapayagan sa mga puwang ng paaralan sa batayan ng ibabaw sa mga parisukat na metro; regular na sanitization ng kamay sa simula ng aktibidad; paggamit ng proteksiyon na maskara kung kinakailangan ayon sa indikasyon. Ipapahiwatig ang iba't ibang mga access point sa mga gusali ng paaralan ng IC Giacosa, hinahati sa klase/edad, na may mga tukoy na komunikasyon at mga abiso na ipinapakita para sa mga pamilya at mga mag-aaral.
- Ang lahat ng mga pamilya, ayon sa hinihiling na mga indikasyon ng National Scientific Technical Committee (CTS), ay dapat nilang tiyakin, sa ilalim ng kanilang sariling responsibilidad, na ang mag-aaral kapag papasok sa paaralan ay walang mga sintomas ng trangkaso (lagnat, ubo, atbp.). Itinuturing na naaangkop na ang bawat mag-aaral ay magdala ng isang personal “kit” na may kasamang maskara, guwantes (gagamitin kung kinakailangan), hand gel o katumbas na produkto na ilalagay sa isang selyadong bag kung hindi ginagamit.

Hinihiling din na sumunod sa mga oras ng pasukan at labasan sa paaralan at ang pakikipagtulungan sa pag-iwas sa mga pagtitipon sa mga gusali ng paaralan.

- Ang lahat ng mga mag-aaral ay dapat magsumikap na igalang ang mga alituntunin sa pag-uugali upang masiguro ang kaligtasan na ang mga ito ay ipaalam sa kanila ng kanilang mga guro, lalo na sa mga nauugnay sa mga paggalaw sa loob ng paaralan at sa paggamit ng mga banyo.

Ang mga indikasyon na ito ay idaragdag sa "Kasunduan sa Pang-edukasyon ng ka-responsibilidad" na aaprobahan sa simula ng taon tulad ng hinihiling ng Batas sa mga Karapatan ng mga mag-aaral.

Ang pagpapanatili ng mga kinakailangang antas ng kalidad ng serbisyo sa paaralan ay ang aming pangunahing layunin, na ginagarantiyahan ang kaligtasan nang hindi isinasakripisyo ang regular na mga aktibidad na gawa sa pag-aaral. Sinuri sa paaralan ang desisyon (Faculty Board, School Council, Staff ng School Manager) Ang posibleng pagbawas ng pang-araw-araw na oras sa paaralan para sa elementarya. Ang panukalang-batas na halimbawa sa pagbawas ng oras ng pagtuturo ng 60 minuto sa 55 minuto, napagpasyahan ito upang makasiguro ang higit na pagkakaroon ng resource ng mga guro upang masakop nila ang anumang mga pag-absent ng mga kapwa guro at hatiin ang mga klase sa grupo kung kinakailangan. Napagpasyahan na suriin ang aplikasyon ng paglalaan na ito noong Setyembre 1, 2020, sa simula ng pagsisimula ng school year, upang mapatunayan ang pangangailangan nito na may kaugnayan sa pag-unlad ng epidemiological. Kapag ginawa ang pagpipiliang ito, ang pang-araw-araw na oras ng paaralan ay bababa ng 40 minuto araw-araw ngunit ang taunang oras ng paaralan ay ginagarantiyahan pa rin sa pamamagitan ng pagpasok sa Sabado para sa mga tiyak na aktibidad (araw ng sport, pyesta, open day) at pagkalkula ng mga output bilang oras ng paaralan ang pagtuturo ay tumatagal nang mas mahaba kaysa sa ordinaryong pang-araw-araw na oras ng paaralan; lahat ng mga aktibidad na binalak at kung saan ay mabibilang bilang oras ng paaralan.

Sa scuola medya, ang pagpasyang ito ay naisagawa na noon pa (ang bawat espasyo ay tumatagal ng 54 minuto) at masasabi na ang kalidad ng pagtuturo ay hindi naapektuhan, pabor sa halip na isang mas malawak na kakayahang umangkop sa organisasyon para sa alok ng mga aktibidad sa laboratoryo, mga aktibidad na open class, karagdagang mga mapagkukunan para sa pagsasama at pagtuturo ng Italyano bilang pangalawang wika.

Ipinagbibigay-alam na ang IC Giacosa ay sumang-ayon sa isang **Community Pact** sa mga lokal na asosasyon at kooperatiba upang masiguro ang pag-aktibo ng mga serbisyong pang-edukasyon na may kalidad, after school na oras para sa iba't ibang mga pangkat ng edad (doposcuola, animated na pagbabasa, mga workshop linggwistika) at isang pampalakas ng indibidwal na istruktura ng suporta sa pang-edukasyon - kung nalaman at kinakailangan - sa panahon ng pang-araw-araw na gawain. Ang lahat ng mga aktibidad na ito ay pinansiyahan ng mga tiyak na bando kung saan ang paaralan ay sumali ayon sa mga kasunduan sa network.

Ang mga patakaran para sa pagsisimula ng Preschool at evening Games at mga serbisyo sa mensa ng Paaralan ay tinutukoy pa. Ang paghahambing at pakikipagtulungan ng organisasyon sa lokal na awtoridad ay palagi na may layunin na garantiyahan ang regular na ligtas na pagsisimula din ng mga tiyak na pangunahing serbisyo.

Para sa **scuola dell'infanzia o kindergarten**, ang mga pamamaraan ng pagsisimula at pag-gana ay maiparating sa lalong madaling panahon, batay sa ebolusyon at ang tiyak na kahulugan ng mga indikasyon ng CTS.

Proteksyon sa kalusugan

Ang plano ng organisasyon at regulasyon para sa pangangalaga sa kalusugan, nasa yugto pa ng pag-unlad, naghihintay sa payo ng Responsabile ng serbisyo sa prebensyon at proteksyon (RSPP), ang pigura ng karampatang doktor, ang Workers 'Safety Representative (RLS) at ang kaalaman ng pakikipagtulungan ng representasyon ng unyon sa panloob na kalakalan (RSU)

Mga protocol sa kalusugan para sa mga mag-aaral na may partikular na fragility

Ibinibilin na ang lahat ng mga pamilya na ang mga anak, na nakatala sa aming mga paaralan, ay mayroong mga profile ng peligro para sa kanilang kalusugan dahil apektado sila ng mga malubhang patolohiya, na ipadala sa lalong madaling panahon sa confidential form sa atensiyon ng Dirigente scolastico (dirigente.muraro@icgiacosa.edu.it) ang isang sertipikasyon ng manggagamot na may tumpak na pahiwatig na may kaugnayan sa pamamahala ng patolohiya. Ang dokumentasyong ito ay gagamitin sa mga protocol ng interbensyon upang maprotektahan ang mag-aaral na dapat na aprubahan at nilagdaan ng mga operator ng paaralan, pamilya at Tagapamahala ng paaralan.

Komunikasyon

Upang mapanatili ang kaalaman sa impormasyon tungkol sa lahat ng mga komunikasyon sa paaralan, inanyayahan ang mga magulang na regular na mag-access sa site <https://icgiacosa.edu.it/>, upang kumonsulta sa electronic register area komunikasyon sa mga pamilya. Posibleng makipag-ugnay sa paaralan sa pamamagitan ng email (miic8dd005@istruzione.it), central line (02 88441578), pag-access sa school secretary (ang mga oras ay nasa bulletin board at makikita sa website at sa mga scholastic diaries). Ang partikular na atensiyon ay inilaan upang maging buo ang papel ng mga representante ng klase bilang mga tagapamagitan sa komunikasyon sa iba pang mga magulang, isang gawain ganap na mahusay lalo na sa panahon ng pag-aaral sa distansya.

Kinumpirma namin na ang panrehiyong kalendaryo sa pagsisimula ng mga aktibidad ay sa araw ng 7/9/20 para sa kindergarten at sa araw ng 14/9/20 para sa iba pang mga paaralan. Ang mga pamamaraan ng pagsisimula at pagtanggap at oras ng pagpasok sa mga unang araw ay ipaparating sa inyo bago Setyembre 2, 2020.

MALIGAYANG PAGBABAKASYON SA LAHAT

Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Muraro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993